

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 20/9, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác IUU tới các tỉnh, thành phố ven biển. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Cảnh báo "thẻ vàng". Quốc hội thông qua Luật Thủy sản năm 2017, Chính phủ ban hành 2 nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 8 thông tư; Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 chỉ thị, 3 công điện, 2 quyết định. Trong năm 2021, tổng số tàu cá giảm 5,1%, trong đó tàu cá từ 15m trở lên giảm 4,0%. Số tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định là 88.545/91.716 tàu, đạt 96,5%. Đến nay, công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu có chiều dài từ 15m trở lên đạt 95,27%, tăng 5,01% so với trước. Từ quý IV/2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã làm thủ tục xuất, nhập bến cho trên 400.000 lượt tàu; các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuần tra, kiểm tra gần 80.000 lượt tàu cá, ngăn chặn trên 200 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ

đầu năm 2022 đến nay, đã xác nhận gần 500 lô thủy sản khai thác xuất khẩu với trên 7.500 tấn được thông quan; xử phạt gần 1.000 vụ vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Tại Thái Bình, tổng số tàu cá được đăng ký và nhập dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase 760 tàu cá; lắp đặt VMS trên tàu cá đạt 97,26%; cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt 90,26%; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đạt 96,17%. Từ đầu năm đến nay, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính chống khai thác IUU 34 vụ/66 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 565 triệu đồng; số lượng tàu cá mất kết nối đến ngày 15/9/2022 là 24 tàu cá; 5 tàu chưa kích hoạt VMS; 74 tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Vào cuối tháng 10/2022, Ủy ban châu Âu sẽ tới Việt Nam kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác IUU cũng như đầu tư hạ tầng thủy sản, tình hình nuôi trồng thủy sản. Đây là cơ hội để Việt Nam gỡ "thẻ vàng" IUU, cũng như khẳng định những cam kết của nước ta trong việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển để cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn nữa để đạt kết quả cao trong công tác chống khai thác IUU trên lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; xây dựng hệ thống pháp lý phù hợp để tổ chức thực thi pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; quan tâm đầu tư ngân sách để xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; khẩn trương rà soát thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy an toàn thực phẩm cho tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS; kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; xây dựng bổ sung các cơ chế hỗ trợ ngư dân bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế cho ngư dân.

THANH THUY

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Ngày 20/9, đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp (DN) của tỉnh gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại DN trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh, xã An Hiệp và Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Vạn Lợi Đạt, xã An Vũ. Đây là 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy da và đồ chơi xuất khẩu với tổng số gần 1.400 lao động. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra tình hình lao động, làm việc tại DN; hợp đồng lao động giữa DN và người lao động (NLĐ); việc

kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động, tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh chưa trích nộp BHXH đầy đủ với lao động có phụ cấp chức vụ; chưa khai báo một số thiết bị máy móc yêu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng; Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Vạn Lợi Đạt chưa xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Đoàn kiểm tra yêu cầu DN nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm mọi quyền lợi, sức khỏe cho NLĐ.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các DN cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như tại Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh chưa trích nộp BHXH đầy đủ với lao động có phụ cấp chức vụ; chưa khai báo một số thiết bị máy móc yêu cầu nghiêm ngặt trước khi đưa vào sử dụng; Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Vạn Lợi Đạt chưa xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hàng năm. Đoàn kiểm tra yêu cầu DN nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm mọi quyền lợi, sức khỏe cho NLĐ.

NGUYỄN CƯỜNG



Nông dân xã Thủy Trường (Thái Thụy) trồng và chăm sóc tỏi.

XỬ LÝ VI PHẠM GIAO THÔNG Ở GIỚI TRẺ Cần giải pháp đồng bộ

Tình trạng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh luôn là đề tài nóng hổi đầu năm học. Để giảm thiểu tình trạng trên, công tác quản lý và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm ATGT cho học sinh cần phải được các nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt hơn.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, 8 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý trên 9.700 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 26 tỷ đồng; tước trên 2.400 giấy phép lái xe; trong đó có rất nhiều người đang ở tuổi thanh thiếu niên.

Khi đi trên các tuyến đường ở thành phố Thái Bình và các huyện trong tỉnh, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên, học sinh vô tư điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh chia sẻ: Ở lứa tuổi học sinh, các em luôn muốn thể hiện bản thân, do đó nhiều em đã tự ý sử dụng xe mô tô tham gia giao thông dù không được sự cho phép của phụ huynh. Đáng nói, để không mất thời gian đưa con đi học, nhiều phụ huynh đã giao xe máy cho con khi các em chưa đủ 18 tuổi, đồng nghĩa với việc chưa có giấy phép lái xe. Tình trạng vi phạm trật tự ATGT ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh tại Thái Bình vẫn đang khá phổ biến. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô, xe gắn

máy khi chưa đủ tuổi; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; đi hàng hai, hàng ba; chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng... Trung tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên; tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hành chính còn gặp khó khăn do chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm chúng tôi chỉ tuyên truyền, nhắc nhở hoặc xử phạt ở mức thấp. Điều này khiến một số em tiếp tục vi phạm nếu không có sự giám sát từ phụ huynh, nhà trường.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định về ATGT của học sinh, các trường học trong tỉnh đã tập trung phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Các nhà trường đều lồng ghép nội dung giáo dục ATGT, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trong các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khóa, tiết giáo dục công dân... Có giáo viên Trần Thị Bích Thủy, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết: Nhà trường tuyệt đối nghiêm cấm học sinh đi xe máy đến trường. Khi phát hiện học sinh đi xe máy đến trường, chúng tôi liên lạc ngay với phụ huynh và yêu cầu các bậc cha mẹ đến lấy xe về. Nhà trường tổ chức đội thanh niên tình nguyện bố trí phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, đồng thời thường xuyên

Ra mắt mô hình "Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường"

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức ra mắt mô hình "Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường" và truyền thông kiến thức bảo vệ môi trường tại xã Phú Xuân.

Mô hình "Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường" tại xã Phú Xuân có 140 thành viên, với nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nguy cơ ô nhiễm, tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái; phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon; vận chuyển, xử lý rác thải nhựa theo đúng quy định; đồng thời vận động người thân cùng thực hiện phong trào "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường".

Cũng tại hội nghị, phụ nữ xã Phú Xuân được quán triệt Luật Bảo vệ môi trường, phổ biến kiến thức về tác hại của việc sử dụng túi nilon, bản các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại địa phương.

MINH NGUYỆT



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Bình tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT liên quan đến học sinh.

Để ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, tạo cho học sinh thói quen, ý thức bền vững tuân thủ Luật Giao thông đường bộ bên cạnh nỗ lực của các cấp, ngành chức năng rất cần sự giám sát chặt chẽ của các bậc phụ huynh. Theo đó, các bậc cha mẹ cần quản lý chặt chẽ con em mình, không giao phương tiện cho các em khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe; quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông của gia đình; nhắc nhở con em mình tuân thủ Luật Giao thông đường bộ...

NGUYỄN THỜI

QUỲNH PHỤ Tiêm 52.750 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Để phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong vụ thu, đông năm nay, theo kế hoạch từ ngày 10 - 30/9, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh. Trong tổng số trên 1 triệu con gia súc, gia cầm, đợt này huyện Quỳnh Phụ có 683.381 con trong diện tiêm phòng, tập trung vào một số loại bệnh: dịch tả, phó thương hàn, lở mồm long móng, dại, tụ máu... Đến nay, toàn huyện đã tiêm được 52.750 liều vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm.

Từ nay đến cuối tháng 9, cùng với nguồn kinh phí được hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh, huyện chỉ đạo các địa phương và các hộ chăn nuôi bố trí kinh phí mua vắc-xin để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đã được rà soát.

ANH THỜI